



วันฉัตรมงคล 2566

"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

พระปฐมบรมราชโองการ

ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

4 พฤษภาคม 2562

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566



ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
GRADUATE NEWS
The Graduate School, Ramkhamhaeng University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาคารทำชัย ชั้น 3 หอสมุด บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0 2310 8564 www.grad.ru.ac.th e-mail: graduate@ru.ac.th

แม้ใกล้เข้าปลายร้อน ต้นฝนแล้ว แต่ฝุ่น ควัน และอากาศร้อน ก็ยังครอบคลุมในหลายพื้นที่ ก็หวังให้อีกไม่นาน จะพ้นผ่านสถานการณ์ฝุ่นไปได้ด้วยดี และเดือนนี้ เรากำลังจะได้ผู้นำในระดับประเทศคนใหม่ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุก ๆ ท่านที่มีสิทธิ์ มีเสียงเข้าคูหา ตามใจ ตามความชอบของแต่ละคน ทว่า ... ความชอบ ความพอใจก็หวังให้ตั้งอยู่ในสิ่งที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงของเรายึดถือเสมอ และปรารถนาที่จะปลูกฝังให้ลูกพ่อขุนฯ ของเรามีสิ่งนี้ ถ้วนทั่วทุกคน นั่นคือ “ความรู้คู่คุณธรรม”

ดังนั้น การเลือกตั้งในเดือนนี้ นอกจากความชอบในนโยบาย หรือตัวบุคคล หรือพรรคแล้ว เราต้องไม่ลืมที่จะดูว่า ผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนเราในสถานนั้น มีทั้ง “ความรู้และคุณธรรม” หรือไม่ ขอให้พวกเราได้คน ได้พรรคที่มีคุณสมบัตินี้ อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับ

แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้า สวัสดีครับ



บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพาณิชย์ 3 โทร. 02-310-8500-65
www.grad.ru.ac.th

อ. พงศธร นัทธีประทุม
บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

ช่วงบัณฑิตวิทยาลัย

เจ้าของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ปรึกษา ผศ. ดร. สิบทอง ปราโมทย์

บรรณาธิการบริหาร รศ. ดร. สุกัญญา สุภผล

บรรณาธิการ อ. พงศธร นัทธีประทุม

กองบรรณาธิการ อ. ดร. ปรมิต วรรณบวร, อ. ดร. ปิยวรรณ ศิริเดชชอ

ผู้จัดการ นางสาวชัชมี ศรีแก้ว

ช่างภาพ นายอมรศักดิ์ สุวรรณโชติ

ฝ่ายจัดการ นางสาวศศิธร ชำนิเชลิส

ฝ่ายจัดพิมพ์ นางสัณติกา ชวัลภัท

จัดรูปเล่ม นางสาวศศิธร ชวัลภัท, นายอมรศักดิ์ สุวรรณโชติ, นายเกรียงไกร เมาจิวิน

พิสูจน์อักษร กองบรรณาธิการ

การนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ต้องให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน
Giving Full Credits to the Original Authors When Using Their Works
(ตอนที่ 3)

ชำนาญ ตรีแก้ว
ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ

การขโมยผลงานเป็นโจรกรรมทางวิชาการ



โทษของการคัดลอกผลงาน

การลักลอกผลงานเป็นการขโมยความคิด ความรู้ หรือผลการศึกษาค้นคว้าของคนอื่น เมื่อถูกจับได้จะได้รับโทษตามที่หน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษากำหนด "การขโมยผลงานเป็นโจรกรรมทางวิชาการที่ผิดจริยธรรม ผิดจรรยาบรรณทางวิชาการ ผิดกฎหมาย. . . ผลจากการปฏิบัติการเชิงโจรกรรมนี้ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว มักจะลงเอยด้วยการถูกไล่ออกจากสถานศึกษา หรือไล่ออกจากงาน. . ." (Boonprasert, 2008) โดยปกติ สถาบันการศึกษาจะกำหนดโทษไว้ในวินัยนักศึกษาว่าด้วยเรื่องความซื่อสัตย์ของนักศึกษา หรือกำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการสอบหรือการทำผลงานไว้หลายระดับ ดังนี้

1. การปรับตกเฉพาะในรายวิชาที่มีการคัดลอกผลงาน
2. การปรับตกทุกรายวิชาที่นักศึกษาเรียนในภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาได้ขโมยผลงานมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือทั้งคัดลอกผลงานและทำการทุจริตในการสอบด้วย
3. การไล่ออก หรือลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา เพราะมีประวัติการคัดลอกผลงานและทุจริตการสอบมาแล้วหลายครั้ง
4. การถอดถอนปริญญาบัตรที่ได้รับหลังจบการศึกษา หรือหลังจากได้รับปริญญาบัตรแล้ว เมื่อพบว่า งานที่ทำในระหว่างเรียน หรือวิทยานิพนธ์ หรืองานการศึกษาค้นคว้าอิสระนั้น ถูกตรวจพบว่า มีการลักลอกผลงานจากเอกสารของผู้อื่น

(อ่านต่อหน้า 4)

สำหรับงานเขียนของบุคคลทั่วไป หรือบุคลากรของหน่วยงาน เมื่อถูกตรวจพบว่า มีการคัดลอก โทษที่ได้รับอาจมีหลายระดับ ตั้งแต่ถดถอยจากตำแหน่งทางวิชาการ หรือความเชี่ยวชาญ ตัดหรือลดขั้นเงินเดือน จนกระทั่งการไล่ออกจากงาน หรือลาออก เพราะแรงกดดันจากสังคม หรือคิณยศคิณตำแหน่ง คิณปริญญาที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น นักแสดงสาวเกาหลียอดนิยม ได้คัดลอกงานในวิทยานิพนธ์ปริญญาโท เพราะช่วงทำวิทยานิพนธ์นั้น เธอรับงานแสดงมาก เธอจึงขอคิณปริญญาให้มหาวิทยาลัย และกล่าวขอโทษผู้ที่ชื่นชมงานแสดงของเธอ (Manager Online, 2011) และมีกรณีของรัฐมนตรี 2 คน ในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Angela Merkel แห่งประเทศเยอรมันนี ได้คัดลอกผลงานในการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และทำให้รัฐมนตรีทั้ง 2 คน ลาออกจากตำแหน่ง (Komchadluek Online, 2013) ส่วนสถาบันอุดมศึกษาไทย คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เพิกถอนปริญญาของผู้ที่ถูกตรวจพบว่า ได้คัดลอกผลงานวิจัยของผู้อื่น (Neawna, 2016)

Post University (n.d.) มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้กำหนดนโยบาย และโทษเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานและทุจริตของนักศึกษาไว้ 3 ชั้น ดังนี้

ชั้นที่ 1 อาจารย์ผู้สอนโดยคำแนะนำของผู้บริหารหลักสูตร อาจให้นักศึกษาที่คัดลอกได้รับคะแนน 0 คะแนน ในกรณีที่ มีการคัดลอกเพียงเล็กน้อย อาจารย์ผู้สอนอาจให้นักศึกษาแก้ไขส่วนที่คัดลอก หรือให้ทำงานชิ้นนั้นใหม่

ชั้นที่ 2 นักศึกษาที่คัดลอกงานเป็นครั้งที่สอง จะถูกปรับตกให้ได้เกรด F ในรายวิชาที่มีการคัดลอก

ชั้นที่ 3 นักศึกษาที่มีประวัติการคัดลอกงานหลายครั้งขณะที่เรียนใน Post University จะถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัย ไม่ว่านักศึกษาคนนั้นจะเรียนอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือกำลังจะจบการศึกษา

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

เอกสารอ้างอิง

ยุพิน เตชะมณี. (2559). การนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ต้องให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน. *วารสารสารสนเทศศาสตร์*, 34(3), 108-109.

การเลือกรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

รศ. ณัฐชลิษฐ์ ตรรกวาทูรศักดิ์
ผอ. บัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ



ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง หรือธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการสามารถเลือกรูปแบบการดำเนินธุรกิจได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมในเรื่องของเงินลงทุน ประเภทของธุรกิจ รวมถึงความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ดังนั้น ก่อนการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรูปแบบการดำเนินธุรกิจสามารถจัดตั้งได้ 3 รูปแบบ คือ (1) ธุรกิจเจ้าของคนเดียว (2) ห้างหุ้นส่วน (3) บริษัทจำกัด แต่แต่ละรูปแบบจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป

ธุรกิจเจ้าของคนเดียว คือ กิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของหรือลงทุนคนเดียว ควบคุมการดำเนินงานทั้งหมดเพียงคนเดียว ซึ่งเจ้าของจะมีความรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดไม่จำกัดจำนวน ในกรณีทรัพย์สินของกิจการไม่เพียงพอชำระหนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินของเจ้าของได้ และเจ้าของจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนเพียงคนเดียว

ห้างหุ้นส่วน คือ กิจการที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันลงทุนและดำเนินธุรกิจ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบ่งประเภทของห้างหุ้นส่วนเป็น 2 ประเภท คือ

1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ห้างหุ้นส่วนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน มีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในสัดส่วนเท่ากันตามจำนวนหุ้น ซึ่งห้างหุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้

(อ่านต่อหน้า 6)

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ห้างหุ้นส่วนที่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งมีผลทำให้กิจการนั้นเสมือนเป็นบุคคล และมีสิทธิดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ จะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น และหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ ซึ่งรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน

บริษัทจำกัด คือ กิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรจากกิจการ มีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่ากัน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งมูลค่าหุ้นที่ตนถือไม่ครบเท่านั้น ในการจัดตั้งบริษัทนั้นจะต้องมีผู้เริ่มก่อการไม่น้อยกว่า 3 คนขึ้นไป ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎหมายใหม่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ลดจำนวนผู้เริ่มก่อการเหลือขั้นต่ำ 2 คน

Thesis Clinic

บริการรับให้คำปรึกษาแนะนำ

รูปแบบการพิมพ์ การอ้างอิง การส่งตรวจรูปเล่ม ในดุษฎีนิพนธ์

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาอิสระ

โดยผู้ตรวจรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย

ในวันและเวลาราชการ

โทร. 02-3108557





ยืม-คืนง่ายภายใน APP

รองรับการอ่านในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ EPUB

จดบันทึกข้อความ หรือไฮไลท์ส่วนสำคัญของเอกสาร

ยืมหนังสือได้พร้อมกันมากที่สุดจำนวน 3 เล่ม เล่มละ 3 วัน

ไฟล์ EPUB มีระบบอ่านออกเสียง เพื่อรองรับการเข้าถึงสำหรับกลุ่มผู้อ่าน ที่มีปัญหาทางสายตา

เมื่อดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้ว สามารถอ่านได้โดยไม่มีอินเทอร์เน็ต

ไม่มีค่าปรับ

ใช้ @rumail.ru.ac.th และ @ru.ac.th ในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน



Ramlibservice

www.lib.ru.ac.th

@063sqrqe

@rulibrary

02-310-8646